

Số: BC/UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia**

Thực hiện công văn số 2650/UBND-GDĐT, ngày 04/11/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc báo cáo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023 – 2025.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo tình cụ thể ở từng bậc học, cấp học như sau:

#### **I. Đặc điểm tình hình nhà trường**

Trong thời gian qua, việc triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã Hoàng Trường đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội. Từ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, diện mạo nhiều trường học khang trang, sạch đẹp hơn, quy mô, chất lượng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Thời gian để công nhận lại là sau 5 năm kể từ khi có quyết định công nhận lần đầu. Mặc dù một số trường đã quá thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để được công nhận lại.

Mặc dù, Phòng GD&ĐT luôn quan tâm chỉ đạo công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia với các nhà trường trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và coi nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức đầy đủ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Kiểm định chất lượng và trường Chuẩn Quốc gia, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng trường Chuẩn Quốc gia; có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác nhằm nâng cao chất lượng Cuộc sống, nuôi dạy, giáo dục trẻ em và học sinh.

#### **1. Trường THCS Hoàng Trường.**

Nhà trường có tổng số 24 giáo viên được biên chế theo quy định. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là  $22/24 = 91,6\%$ .

Phụ huynh yên tâm tin tưởng và ủng hộ các hoạt động của nhà trường.

Nhà trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 10 năm 2015. Theo thời hạn quy định, thì năm 2020, trường sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ đề nghị công nhận lại, do cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp như: Nền nhà ở nhiều lớp hỏng. Hệ thống cửa, bàn ghế, hệ thống điện... thiếu các phòng chức năng, khuôn viên nhà trường hiện nay không đảm bảo theo yêu cầu của thông tư 13/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đội ngũ GV nhà trường thiếu còn thiếu trầm trọng: thiếu 10 giáo viên.

Công tác XHH giáo dục về huy động các nguồn lực vật chất cho nhà trường còn hạn chế do kinh tế của nhiều phụ huynh còn khó khăn.

Dự kiến thời gian đề nghị Công nhận lại trường CQG Mức độ I (MĐ 1) vào năm 2025.

## **2. Trường Tiểu học Hoàng Trường**

Nhà trường có tổng số 33 cán bộ giáo viên, nhân viên được biên chế theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 32/33 người = 97,0%.

Phụ huynh yên tâm tin tưởng và ủng hộ các hoạt động của nhà trường.

Nhà trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 12 năm 2011. Theo thời hạn quy định, thì năm sau 5 năm, vào năm 2016, trường sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ đề nghị công nhận lại, lý do chủ yếu là do cơ sở vật chất của nhà trường liên tục thiếu do số lượng học sinh liên tục tăng. Mỗi năm tăng thêm 1 đến 2 lớp học. Nền nhà ở nhiều lớp hỏng. Hệ thống cửa, bàn ghế, hệ thống điện... thiếu các phòng chức năng trong việc giảng dạy và học tập.

Đội ngũ GV nhà trường thiếu còn thiếu trầm trọng: thiếu 18 giáo viên.

Công tác XHH giáo dục về huy động các nguồn lực vật chất cho nhà trường còn hạn chế do kinh tế của nhiều phụ huynh còn khó khăn.

Dự kiến thời gian đề nghị nâng chuẩn sang mức độ II (MĐ 2) vào năm 2025.

## **3. Trường mầm non Hoàng Trường.**

Nhà trường có tổng số 51 cán bộ giáo viên, nhân viên được biên chế theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 34/34 người = 100%.

Phụ huynh yên tâm tin tưởng và ủng hộ các hoạt động của nhà trường.

Nhà trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ II vào tháng 12 năm 2018. Theo thời hạn quy định, thì năm sau 5 năm, vào năm 2023, trường sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận lại.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ về thời gian theo quy định, nhà trường cần được bổ sung thêm 10 giáo viên còn thiếu. bổ sung thêm phòng học tiếng anh đảm bảo cho quá trình học tập của các em học sinh.

Dự kiến thời gian đề nghị công nhận lại trường CQG mức độ II (MĐ 2) vào năm 2023.

## **II. Giải pháp thực hiện**

Địa phương sẽ Chú trọng trong công tác tổ chức và quản lý nhà trường đạt hiệu quả cao.

Tạo điều kiện và động viên CBGV,NV tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, kỹ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nâng cao chất lượng chăm sóc-nuôi dưỡng-giáo dục trẻ em và hình thành thói quen tốt, nhân cách tốt ở học sinh..

Tham mưu với PGD, PNV huyện để có đủ số lượng GV, NV cho nhà trường theo quy định.

Tích cực tham mưu với UBND xã Hoàng Trường, phòng tài chính, UBND huyện để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ I của trường Tiểu học và Trung học cơ sở; mức độ II đối với trường Mầm non.

Làm tốt công tác XHH giáo dục để huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp khác cho các nhà trường.

### **III. Kiến nghị, đề xuất:**

Đề nghị UBND huyện và các phòng ban có liên quan quan tâm, tạo điều kiện biên chế đủ số lượng giáo viên, nhân viên cho nhà trường theo quy định.

Có cơ chế chính sách cho nhân viên nấu ăn ở các nhà trường để các nhân viên nấu ăn được tham gia đóng BHXH từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Giáo viên đặc thù thiếu đề nghị bổ sung giáo viên để đảm bảo duy trì thời gian dạy theo quy trình của bộ giáo dục.

Có nguồn vốn hỗ trợ trường về đồ dùng học tập như: bàn ghế, máy tính...

Ưu tiên nguồn kinh phí bổ sung thêm cho địa phương và các nhà trường trên địa bàn xã trong việc xây dựng chuẩn trường Quốc gia.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- Phòng Giáo dục và ĐT
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Nam**